

# Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư bền vững

TRỊNH HỮU THẮNG

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Những năm gần đây, Bắc Giang luôn trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Năm 2019, Bắc Giang đứng thứ 6 toàn quốc về chấp thuận dự án mới. Đạt kết quả ấn tượng, song để đạt hiệu quả trong thực hiện phương châm “doanh nghiệp phát tài, địa phương phát triển” từ thu hút đầu tư, thời gian tới, Bắc Giang cần có nhiều giải pháp đồng bộ.

## TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ NĂM 2019

Trong năm 2019, toàn tỉnh Bắc Giang đã cấp mới 194 dự án và điều chỉnh tăng vốn đối với 58 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi đạt 1.264,7 triệu USD, tăng 94% so với năm 2018; trong đó cấp mới 115 dự án, điều chỉnh 23 dự án đầu tư trong nước vốn đăng ký đạt 4.020,6 tỷ đồng (cấp mới 3.178,6 tỷ đồng, tăng 62%; điều chỉnh bổ sung 842 tỷ đồng, bằng 93,66% so với năm 2018); cấp mới 79 dự án, điều chỉnh 35 dự án FDI với tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt 1.092,2 triệu USD, gấp 2,1 lần (cấp mới 847,7 triệu USD, gấp 5,2 lần; điều chỉnh bổ sung 244,5 triệu USD).

### \* Phân theo địa bàn thu hút đầu tư:

- Trong các khu công nghiệp (KCN): Thu hút được 09 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 1.246,6 tỷ đồng và 63 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 839,58 triệu USD; Điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án với tổng vốn bổ sung đạt 661 tỷ đồng và 32 dự án FDI với tổng vốn bổ sung đạt 241,2 triệu USD.

- Bên ngoài các KCN: Thu hút được 106 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 1.932 tỷ đồng và 16 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 8,12 triệu USD; Điều chỉnh tăng vốn cho 19 dự án trong nước với số vốn tăng thêm là 181 tỷ đồng và 03 dự án với tổng vốn bổ sung đạt 3,38 triệu USD.

### \* Phân theo lĩnh vực đầu tư:

- Các dự án trong các KCN đều là các dự án trong lĩnh vực công nghiệp.

- Đối với các dự án đầu tư bên ngoài các KCN: Trong các dự án đầu tư trong nước được chấp thuận có 29 dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp (vốn đăng ký đạt 797 tỷ đồng); 14 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp (vốn đăng ký đạt 143 tỷ đồng); còn lại 63 dự án trong lĩnh vực dịch vụ (vốn đăng ký đạt 992 tỷ đồng). Các dự án FDI bên ngoài khu đều là các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp (16 dự án, vốn đăng ký đạt 8,12 triệu USD).

Tính riêng về đầu tư FDI, tỉnh Bắc Giang đứng thứ 6 toàn quốc về tổng vốn đầu tư thu hút (sau TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và Tây Ninh). Trong năm, Tỉnh đã thu hút được một số dự án có quy mô lớn như: Dự án Lens Việt Nam 150 triệu USD, Nhà máy Seojin Việt Nam 100 triệu USD, Công ty TNHH LUXSHARE-ICT 182 triệu USD.

Bên cạnh đó, năm 2019 trên địa bàn Tỉnh đã thu hút được 02 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (CCN), tổng vốn đăng ký đạt 949 tỷ đồng; 06 dự án khu dân cư, đô thị với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 773,61 tỷ đồng.

Lưu ý kể đến hết năm 2019, trên địa bàn toàn Tỉnh có 1.231 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 84.039 tỷ đồng và 441 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt trên 5,2 USD (Không tính các dự án hạ tầng CCN và các dự án khu dân cư, đô thị)<sup>1</sup>.

Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong nước trong năm 2019 đạt 5.800 tỷ đồng; vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 8.510 tỷ đồng (tương đương khoảng 370 triệu USD).

Trong tổng số 1.672 dự án được UBND Tỉnh, Ban Quản lý các KCN chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đến nay đã có 1.170 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 69,97% tổng số dự án đang còn hiệu lực; 146 dự án đang triển khai xây dựng, chiếm 8,7%; các dự án còn lại đang trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt

<sup>1</sup> Đến nay, toàn tỉnh có 1.696 dự án đầu tư, trong đó có 1.242 dự án đầu tư trong nước tổng vốn đăng ký là 84.403,8 tỷ đồng; 454 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 5.816,6 triệu USD.

bằng, làm thủ tục thuê đất để thực hiện dự án và chuẩn bị đầu tư, xây dựng.

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định, nhưng thu hút đầu tư của Bắc Giang còn một số hạn chế, đó là:

*Thứ nhất*, việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư của các cơ quan nhà nước vẫn còn hạn chế, còn để xảy ra tình trạng chậm so với quy định. Trách nhiệm tham gia thẩm định của một số cơ quan có liên quan chưa cao, còn chậm tham gia ý kiến ảnh hưởng tới thời gian thẩm định các dự án. Bên cạnh đó, chất lượng thẩm định một số hồ sơ dự án chưa cao.

*Thứ hai*, công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư vẫn còn nhiều bất cập, ban chế dẫn tới nhiều nhà đầu tư triển khai thực hiện khi không đầy đủ thủ tục về đầu tư, xây dựng, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai phép, nhiều trường hợp cố tình vi phạm.

*Thứ ba*, việc triển khai quy hoạch xây dựng còn khó khăn, quy hoạch xây dựng chi tiết còn thiếu, có quy hoạch chất lượng thấp, phải điều chỉnh nhiều, việc phối hợp giữa các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng còn thiếu đồng bộ.

*Thứ tư*, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng tới tiến độ đầu tư của nhiều dự án; tiến độ đầu tư của nhiều dự án đầu tư còn chậm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ngành chưa thực sự quyết liệt.

*Thứ năm*, hạ tầng một số KCN chậm được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, thiếu mặt bằng để phục vụ công tác thu hút đầu tư (đặc biệt là đối với các nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất với quy mô lớn từ trên 10 ha trở lên).

## MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ

Để tiếp tục thu hút đầu tư bền vững, thời gian tới, Bắc Giang cần thực hiện các giải pháp sau:

*Một là*, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được ban hành, tỉnh Bắc Giang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao thứ hạng PCI của Tỉnh và góp phần nâng

cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

*Hai là*, tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư. Trước mắt, khẩn trương đầu tư hoàn thành các tuyến đường như: Đường vành đai IV, đường vành đai Đông Nam thành phố Bắc Giang và cầu qua sông Thương; cải tạo, nâng cấp ĐT 295 đoạn Vôi - Bến Tuấn và Ngọc Châu - Thị trấn Thắng; đầu tư xây dựng đường vào Hồ Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn; ĐT289 nối QL31 với QL1. Triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông quan trọng đã có gồm QL17 (đoạn thành phố Bắc Giang - Yên Thế); QL 31, ưu tiên đoạn thị trấn Đồi Ngô - thị trấn Chũ; xây dựng mới cầu đường bộ Cẩm Lý (tách khỏi cầu đi chung đường sắt - đường bộ hiện tại) và mở rộng mặt đường QL37; cải tạo, nâng cấp ĐT 292 và xây dựng đoạn tránh thị trấn Bó Hạ tạo điều kiện phục vụ công tác thu hút đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

Đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng các KCN đang hoạt động, đặc biệt là hạ tầng các KCN: Quang Châu, Vân Trung, Hòa Phú. Tiếp tục quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thành lập KCN Việt Hân, giải phóng mặt bằng để giao đất cho chủ đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất để thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để bổ sung quy hoạch và triển khai thực hiện một số KCN như: KCN Yên Lư, huyện Yên Dũng, KCN Lan Mẫu, Yên Sơn, huyện Lục Nam.

*Ba là*, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

*Bốn là*, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp thuận đầu tư. Tập trung hỗ trợ các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án như đánh giá tác động môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục hành chính khác... để dự án sớm đi vào hoạt động, nhất là một số dự án lớn có tác động lan tỏa tới sự phát triển kinh tế của tỉnh như: Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang... Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào khảo sát, nghiên cứu đầu tư một số dự án trọng điểm về phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi tại hồ Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, khu du lịch Đồng Cao, huyện Sơn Động...

*Năm là*, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường công khai, minh bạch trong việc cung cấp thông tin và trong giải quyết các công việc có liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư □